

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 -2025

Phần	Câu	Nội dung cần đạt	Điểm
	1	Ngôi kể thứ 3	0,5
	2	Thần Mưa có đặc điểm của nhân vật thần thoại: <i>Thần Mưa là vị thần hình rồng, xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa</i>	0,5
	3	<ul style="list-style-type: none"> - 2 chi tiết hoang đường (0,5đ): + Cóc cùng <i>Gấu, Cọp, Cua, Gà</i> và <i>Ong</i> lên trời đánh binh đoàn nhà trời toi tả + Cá chép hóa rồng... - Tác dụng (0,5đ): + Truyện trở nên li kì, hấp dẫn. + Phản ánh sự nhận thức và lí giải của người xưa về các hiện tượng tự nhiên và loài vật (hiện tượng mưa, đặc điểm của tôm hoặc tín ngưỡng thờ cá chép...) 	1,0
	4	<ul style="list-style-type: none"> - Cá chép vượt vũ môn tượng trưng cho khát vọng của con người muốn vươn đến tầm cao mới. - Viên ngọc trong miệng cá chép tượng trưng cho sự kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống. 	1,0
	5	<p>HS viết đoạn văn: viết đúng nội dung, hình thức đã yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viết đúng hình thức đoạn văn và đủ dung lượng (0,25) - Nội dung (0,5): Gợi ý: + Thể hiện quan niệm của nhân dân về tầm quan trọng của mưa thuận gió hòa trong đời sống. + Đề cao người tài. + Từ đó học sinh nhận ra : tầm quan trọng của người hiền tài trong việc giúp nước giúp đời và có động lực phấn đấu. <p>(Trả lời 2 -3 ý : 0,5 Trả lời 1 ý : 0,25)</p>	1,0

II	VIẾT	6,0
	<i>Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc thay đổi chính mình để trưởng thành hơn.</i>	
	<i>a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài</i> Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội	0,25
	<i>b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc thay đổi chính mình để trưởng thành hơn.</i>	0,5
	<i>c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:</i>	

	<p>- Xác định được các ý chính của bài viết</p> <p>- Sắp xếp được các ý hợp lý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:</p> <p>* MỞ BÀI: Giới thiệu vấn đề NL: thay đổi bản thân để trưởng thành hơn. Thay đổi bản thân là không ngừng học hỏi, cải thiện để bản thân mình tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn từng ngày (0,5)</p> <p>* THÂN BÀI:</p> <p>- Giải thích (0,5)</p> <p>+ Thay đổi bản thân: khắc phục những hạn chế, những điểm yếu</p> <p>+ Trưởng thành: phát triển tốt hơn</p> <p>→ Muốn trưởng thành con người phải thay đổi chính mình, không ngừng trau dồi hoàn thiện bản thân.</p> <p>- Biểu hiện của thay đổi bản thân (1,0)</p> <p>+ Không ngừng nỗ lực học tập, tích lũy, tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.</p> <p>+ Biết nhìn nhận vào những lỗi sai của mình, từ đó rút ra bài học và khắc phục.</p> <p>+ Có ý thức vươn lên trong cuộc sống, sống có đam mê và cố gắng theo đuổi đam mê đó.</p> <p>- Ý nghĩa của việc thay đổi bản thân (1,0)</p> <p>+ Làm cho bản thân mình ngày càng tốt hơn, mở mang tầm hiểu biết.</p> <p>+ Khắc phục được những khuyết điểm của bản thân mình từ đó được mọi người tín nhiệm, tin tưởng.</p> <p>+ Người biết hoàn thiện bản thân sẽ tiến bộ từng ngày và nhận được tình yêu thương từ mọi người.</p> <p>- Chứng minh: Dẫn chứng phải tiêu biểu, xác thực (0,5)</p> <p>- Đánh giá, bàn luận, mở rộng (0,5)</p> <p>+ Thay đổi hoàn thiện bản thân là điều rất cần thiết.</p> <p>+ Nhưng trong xã hội vẫn còn có nhiều người sống an phận, nghe theo sự sắp đặt của người khác hoặc quá lười biếng, không có ý thức vươn lên để hoàn thiện bản thân mình,... những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán.</p> <p>+ Tuy nhiên thay đổi bản thân không đồng nghĩa với việc a đua, đua đòi học theo cái xấu, cái tiêu cực.</p> <p>3. KẾT BÀI: Đánh giá chung và rút ra bài học nhận thức, hành động (0,5)</p>	4,5
	đ. Diễn đạt Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.	0,25
	e. Sáng tạo Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.	0,5
Tổng điểm	I + II	10,0